



ข่าวประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน  
๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๒๖

## การศึกษาไทยกับอาเซียน

เรื่องชัย ทรัพย์นิรันดร์

ยวิธีการปลดปล่อยหนี้สินของครูด้วยวิธีง่ายๆ เอาไว้ก่อน สักดาห์หน้าค้อยว่ากันใหม่ วันนี้มาว่าถึงเรื่องที่กำลังถกเถียงกันอยู่ทุกวงการ คือเรื่องศักยภาพการแข่งขันในประชาคมอาเซียน

กลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนมี 10 ประเทศ คือ ไทย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ก่อกำเนิดขึ้นมาจากกลุ่มประเทศแหลมทอง 5 ประเทศ ที่เดิมเป็น กลุ่มประเทศซีอาโต หรือซีโต มีประเทศอื่นร่วมด้วย ในที่สุดจึงแยกออกมาเป็นเฉพาะกลุ่มประเทศในตะวันออกเฉียงใต้เพื่อให้การเกาะกลุ่มประเทศในอาเซียนเป็นไปด้วยความเข้มแข็ง เฉกเดียวกับกลุ่มสหภาพยุโรป จึงปรับเปลี่ยนมาเป็นประชาคมอาเซียน

กลุ่มประชาคมอาเซียนจะเริ่มรวมตัว อย่างจริงจังภายใน พ.ศ.2558 หรือ ค.ศ. 2015 ดังนั้น ทุกภาคของทุกประเทศจึงต้องเริ่มขยับขยายเพิ่มศักยภาพเพื่อเข้าสู่การแข่งขันแบบไร้พรมแดนอย่างจริงจัง

หมายความว่า ต่อจากนั้นเป็นต้นไป ประชากรของประเทศประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะไปมาหาสู่กัน และเข้าไปทำงานในแต่ละประเทศอย่างเสรี การค้าขายก็ปราศจากภาษี จึงต้องมีการแข่งขันในรูปแบบของกัลยาณมิตร แต่ต้องเป็นผู้ที่มีฝีมือและศักยภาพเท่าเทียมกัน

ว่าถึงเรื่องการศึกษา มหาวิทยาลัยทุกแห่ง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่ง มีหลายแห่งที่ขยับขยายเตรียมตัวผลิตบัณฑิต ไปสู่อาเซียน

ทางด้านกระทรวงศึกษาธิการก็มีได้นิ่งนอนใจ เมื่อได้รับคำเชิญชวนจากกองบรรณาธิการมติชน รัฐมนตรีวรวังษ์ เอื้ออภิญญกุล ก็ตอบตกลงทันทีที่จะจัดกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นเรื่อง ทิศทางการศึกษาไทย : กับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

มีกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มุลินธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ มุลินธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ

รายการนี้จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 28 กันยายนนี้ เวลา 08.30-12.30 น. ณ อาคารวชิราวุฒสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รายการเริ่มตั้งแต่ 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าของสถานที่กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานและกล่าวต้อนรับ ผู้ร่วมงาน

จากนั้น นายวรวังษ์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดงานและปาฐกถา พิเศษเรื่อง ทิศทางการศึกษาภายใต้รัฐบาลเพื่อไทยกับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เสร็จแล้ว เป็นการอภิปรายในเรื่อง ทิศทางการศึกษาไทย : กับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้อภิปรายประกอบด้วย

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายถาวร ชลัษเฐียร รอง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายก สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย นายวัลลภ ตังคณานุก์ย์ เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

ผู้ดำเนินการคือ นายสมหมาย ปาจิณ ฉัตต์ รองประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

เรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มประชาคมอาเซียนต่างให้ความสำคัญกับ

การศึกษาของชาติเป็นอันดับแรก หรืออันดับต้นๆ

เสร็จจากรับฟังความคิดเห็นวันนี้แล้ว พรุ่งนี้รีบนำนโยบายไปปฏิบัติก็ยังไม่สายเกินไปดอกครับ

หน้า 26